
1 
 

 
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1/2564  ครั้งที่  1 
วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  27   คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นายค าภา กาญบุตร              สมาชิก อบต. ม. 1                ค าภา    กาญบุตร 
2. นายกาวี   มะโนสิม สมาชิก อบต. ม. 1                  กาวี      มะโนสิม 
3. นายยุทธชัย ปู่ทา สมาชิก อบต. ม. 2                ยุทธชัย    ปู่ทา 
4. นายอัครชัย แสงธาดา สมาชิก อบต. ม. 3                อัครชัย    แสงธาดา 
5. นายจรัญ ว่องไว สมาชิก อบต. ม. 3                จรัญ               ว่องไว 
6.       พงษ์ศักดิ์ สุริยภูมิ สมาชิก อบต. ม. 4      พงษ์ศักดิ์    สุริยภูม ิ
7.        นายเสถียร         จนัทร์มาลา           สมาชิก อบต. ม. 5                  เสถียร            จันทร์มาลา 
8. นายชาญชัย โพธิกมล สมาชิก อบต. ม. 6       ชาญชัย     โพธิกมล 
9. นายนิรันดร์ ดอบุตร สมาชิก อบต. ม. 6       นิรันดร ์     ดอบุตร 
10.      นายปัญญา         วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7                  ปัญญา           วงศ์สง่า                 
11. นายณรงค์           วงศ์สง่า               สมาชิก อบต. ม. 7       ณรงค์     วงศ์สง่า 
12. นายจันทร คุณสมบัติ สมาชิก อบต. ม. 8  จันทร     คุณสมบัติ 
13. นายสมทบ แสงพรมชาลี สมาชิก อบต. ม. 9  สมทบ     แสงพรมชาลี  
14. นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์ สมาชิก อบต. ม. 9  สิทธิศักดิ์     บุญสุนีย ์
15. ร.ต.พลชัย          โยควัฒน์              สมาชิก อบต. ม. 10                  พลชัย            โยควัฒน์   
16.     นายเสนีย์           พ่วงทิม                สมาชิก อบต. ม. 10                  เสนีย์           พ่วงทิม                 
17. นายอดิศร บุตรชาติ สมาชิก อบต. ม. 11  อดิศร     บุตรชาต ิ
18. นายวินิจ นิยมเหลา สมาชิก อบต. ม. 11  วินิจ     นิยมเหลา 
19.     นายบุญแทน       ศรหีาพุฒ              สมาชิก อบต. ม. 12                 บุญแทน         ศรีหาพุฒ   
20.  นายอนุภาพ คชพล สมาชิก อบต. ม. 12  อนุภาพ     คชพล   
21. นายสุริยันต์ สง่าพันธ์ สมาชิก อบต. ม. 14  สุริยันต์     สง่าพันธ์ 
22      นายส ารวย         ศรีวันทา               สมาชิก อบต. ม. 14                 ส ารวย           ศรีวันทา                
23.     นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์ สมาชิก อบต. ม. 15                 นิ่ม       ฝ่ายรีย ์
24. นายภาณรงค์ พลสันต์ สมาชิก อบต. ม. 16  ภาณรงค์      พลสันต ์
25.      นายณัฐพล         เที่ยงทัศน์             สมาชิก อบต. ม. 16                 ณัฐพล            เที่ยงทัศน์   
26.     นายคัณชิต          ธสิาร                  สมาชิก อบต. ม. 17                  คัณชิต           ธสิาร                   
27. นายชะนะ สิงห์งาม สมาชิก อบต. ม. 17  ชะนะ     สิงห์งาม 
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ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   5  คน 
1.       นายวิกรานต์        นวลสิงห์              สมาชิก อบต. ม. 2                   
2.        นายสุทธา           ศรีเทพ                สมาชิก อบต. ม. 4     
3. นางสุดารัตน์        ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5        
4.       นายจตุรงค์          ถรีะพันธ์              สมาชิก อบต. ม. 8                    
5.. นายนิรัญ ทองโคตร สมาชิก อบต. ม. 13   
                   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  10   คน  
1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         วีระศักดิ์    สุทธิอาจ 
2. นายสง่า  อุ่นแก้ว รองนายก อบต.        สง่า    อุ่นแก้ว 
3. นายกรุงศรี วังชา รองนายก อบต.        กรุงศรี          วังชา 
4.        นายสมัย           พลสันต์                เลขานุการนายก อบต.               สมยั             พลสันต์                 
5. ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์    น้อยบาท 
6. นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัด        อมรรัตน์    แสนบรรดิษฐ์ 
7.        นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ          นักวิเคราะห์ฯ                         สุจติตรา        เนียมเพราะ 
8.        นางอโนรัตน์       ทองพราว             จพง.ธุรการ                            อโนรัตน์        ทองพราว               
9.        นางสาววิยะดา     แก้วอุดร              ผช.จพง.ธรุการ                       วิยะดา           แก้วอุดร                 
10.      นายสุรศักดิ์        เจริญศรี                     -                                  สุรศักดิ์        เจริญศรี                      

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายปัญญา  วงศ์สง่า  ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  1/2564  ครั้งที่ 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                                                            วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ลา จ านวน 5  ท่าน คือ     
1.       นายวิกรานต์        นวลสิงห์              สมาชิก อบต. ม. 2                   
2.        นายสุทธา           ศรีเทพ                สมาชิก อบต. ม. 4     
3. นางสุดารัตน์        ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5        
4.       นายจตุรงค์          ถรีะพันธ์              สมาชิก อบต. ม. 8                    
5.. นายนิรัญ ทองโคตร สมาชิก อบต. ม. 13                                                  

     

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม                      มีมติรับรองการประชุมสภา  สมัยสามัญท่ี 4/2563  ครั้งที่  1  
                                          เม่ือวันที่  18  ธันวาคม  2563  เป็นเอกฉันท ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                              เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมมีเรื่องเรื่องแจ้งให้ทราบ 
ดังนี้ 
                                 1.ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น(เทศบาล) 
                                 2.องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้รับโอนย้ายข้าราชการ จ านวน 1 ต าแหน่ง
ได้แก่ นายภานุวัฒน์ พาบุ ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันภัย ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
                                 3.มาตรการการป้องกันโควิด 19 ก็ยังมีเป็นปกติ การจัดงานต่างๆก็ขึ้นอยู่กับผู้น า ใน
การจัดงานต้องมีมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

                               4.1 การก าหนดสมัยประชุมสภา ประจ าปี 2564 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                  เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/เลขานุการสภา อบต. 
                             เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อ้างถึงระเบียบระทรวงหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 หมวด 2  การประชุม  
                             ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น มี  
2 ประเภท คือ (1) การประชุมสามัญ (2) การประชุมวิสามัญ 
                             ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
ท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                              ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า
ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                               ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น ผมขอให้ที่ประชุมได้เสนอ วัน เดือน 
สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี 2564 ว่าจะก าหนดให้มีก่ีสมัย อยู่ในช่วงเดือนไหนบ้าง ขอเรียนเชิญครับ 
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นายณัฐพล  เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                                   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอให้ประธานเสนอมติ

ที่ประชุม ข้อง 4.1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา ประจ าปี 2564  และก าหนดสมัยประชุมสภาครั้งที่ 1 
ของปีถัดไป (พ.ศ.2565) เลยครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                             มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                            ตามที่มีสมาชิกได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภา ได้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 4 สมัย และก าหนดสมัยประชุมสภาแรกของปีถัดไป สรุปได้ดังนี้ ครับ 
                                ก าหนดสมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 
                                   1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 6-20 ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
                                   2. สมัยสามญั สมัยที่ 2 วันที่ 6-20 ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
                                   3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 6-20 ในเดือน สิงหาคม    พ.ศ.2564 
                                   4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 6-20 ในเดือน ธันวาคม    พ.ศ.2564 
                            การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ประจ าปี พ.ศ.2565) 
                                   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2565 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ประธานสภาฯ 
                         ประธานสั่งนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกจ านวน 27 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  
                          ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ที่ผมได้เสนอก าหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ประจ าปี พ.ศ.2565) ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่าน
ใดมีข้อสงสัยหรือเห็นแย้งก าหนดสมัยประชุมเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม                   เห็นด้วย    จ านวน     27       เสียง 
                                 ไม่เห็นด้วย  จ านวน      -         เสียง 
                                 งดออกเสียง จ านวน      -        เสียง 
 
                              4.2   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานอุตสาหกรรม 
                                       และการโยธา งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
                                       คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

 นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต. 
                                         เรียนเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 หน้า 113/127 งบประมาณตั้งไว้ 399,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขุนภูมิ ต าบลเดื่อศรีคันไชย อ าเภอ
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วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ได้มีผู้น าชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านขุนภูมิ  ได้ท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ 
                    จากเดิม 
                     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขุนภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
                     สภาพเดิม สายที่ 1  จากหน้าบ้านนางอินแปลง  มาตราช  ถึง  บ้านนายดุม  อินกุล   
                     สายที่  2  จากบ้านนายเจริญ  วังชา  ถึง  ศาลปู่ตา  หมู่ 5 
  ความต้องการ 1. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่  1  ขนาด  กว้าง 0.50 เมตร  
ลึก  0.65  เมตร  ยาวรวม  82.00  เมตร  ตามแบบแปลน อบต.เดื่อศรีคันไชย เลขที่แบบ 3/2561  จุดเริ่มต้น
โครงการสายที่ 1 (ค่าพิกัด N : 1929627.22  E : 362855.08) จุดสิ้นสุดโครงการสายที่ 1 (ค่าพิกัด N : 
1929542.64  E : 362859.08)   
  2. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 2 ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร 
ยาวรวม  97.00 เมตร  ตามแบบแปลน  อบต.เดื่อศรีคันไชย  เลขที่แบบ  3/2561 จุดเริ่มต้นโครงการสายที่ 2 
(ค่าพิกัด N : 1929444.28  E : 362856.06) จุดสิ้นสุดโครงการสายที่ 1 (ค่าพิกัด N : 1929471.85  E : 
362750.74) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่  อบต.ก าหนด  จ านวน  1  ป้าย  
                     แก้ไขเป็น 
                    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขุนภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
                     ความต้องการ  
                       1. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่  1  ขนาด  กว้าง 0.50 เมตร  ลึก  0.65  
เมตร  ยาวรวม  82.00  เมตร จากหน้าบ้านนางอินแปลง  มาตราช  ถึง  บ้านนายดุม  อินกุล  ตามแบบแปลน 
อบต.เดื่อศรีคันไชย เลขที่แบบ 3/2561 จุดเริ่มต้นโครงการสายที่ 1 (ค่าพิกัด N : 1929627.22  E : 
362855.08) จุดสิ้นสุดโครงการสายที่ 1 (ค่าพิกัด N : 1929542.64  E : 362859.08)   
    2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร  ลึก  0.65  เมตร  ยาวรวม  
55.00  เมตร จากหน้าบ้านณรงค์ศักดิ์  ประพัสราง  ถึงหน้าบ้านนายพนม  วันพล ตามแบบที่ก าหนด จุดเริ่มต้น
โครงการสายที่ 2 (ค่าพิกัด N : 1929523.07  E : 362851.53) จุดสิ้นสุดโครงการสายที่ 2 (ค่าพิกัด N : 
1929528.15  E : 362801.05)   
   3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายที่ 3 กว้าง 0.50 เมตร  ลึก  0.65  เมตร  ยาวรว ม  
42.00  เมตร จากหน้าบ้านนางกลมลี  แก้วมุงคุณ  ถึง  หน้าบ้านนางอัจฉรา  ถ่อนสันเทียะ  ตามแบบที่ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการสายที่ 3 (ค่าพิกัด N : 1929527.24  E : 362851.27) จุดสิ้นสุดโครงการสายที่ 3 (ค่า
พิกัด N : 1929531.80  E : 362803.76)  

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
                                มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญครับ 

นายเสถียร จันทร์มาลา/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                                       เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าที่บรรจุในข้อบัญญัตินั้นเป็นการท ารางระบายน้ าไปในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 17 แต่ตามมติของประชาคมนั้นไม่ใช่
เส้นทางนั้น จึงขอแก้ไขเส้นทางให้อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ครับ 
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นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 27 คน ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน
ขุนภูมิ ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         25         เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       -          เสยีง 
  งดออกเสียง      2          เสยีง (นายนิ่ม ฝ่ายรีย์ และ นายชะนะ สิงห์งาม) 

                                 4.3  พิจารณาการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ โครงการปรับปรุง 
                                  ห้องน้ าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  และโครงการ 
                                    ปรับปรุงห้องน้ าอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต. 
                                         เรียนเชิญท่านปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด ครับ  

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                   เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากที่ผ่านมาทาง 
อบต.เดื่อศรีคันไชย ประสบกับปัญหาห้องน้ าในส านักงานและห้องน้ าในอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ มีความขัดข้อง เกิด
ความเสียหายหลายจุด ที่ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงขอมติจากที่ประชุมสภาในการตั้งโอนรายการใหม่ ในการจัดท าโครงการ
ปรับปรุงห้องน้ าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยไชย  และโครงการปรับปรุงห้องน้ า
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 
  รายละเอียดดังนี้ 
              โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)  
              แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
             -โครงการปรับปรุ งห้ องน้ าอาคารส านั ก งานองค์ การบริหารส่ วนต าบล เดื่ อศรี คั น ไชย                              

จ านวน  265,000 บาท  
             -โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ จ านวน 60,000 บาท 
              โอนลด  
             แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 165,000 บาท 
              โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 
              โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 60,000 บาท 
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นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                             มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการหรือไม่ครับ 

นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รายละเอียดแบบแปลนไม่
เห็นมีเลยครับ ว่าจะด าเนนิการอย่างไร มีกี่ห้องที่จะแก้ไขปรับปรุง 
 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                              เจ้าหน้าที่ช่วยแจกเอกสารให้ท่านนิ่ม ฝ่ายรีย์ ด้วยครับ 

นายสมทบ แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมเห็นดีด้วยในการ
ปรับปรุงห้องน้ า เวลามีแขกมาติดต่อราชการก็จะได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ฝากปรับปรุงแสงสว่างห้องน้ า
ที่อยู่ติดกับโรงครัวด้วยนะครับ และในการจัดตั้งงบประมาณปีหน้าขอฝากให้มีการจัดท าโรงรถส าหรับจอด
รถดับเพลิงและรถกู้ชีพไว้ในจุดเดียวกันที่อยู่ในพ้ืนที่ด้านข้างของ อบต.ด้วยนะครับ 

นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามโครงการ
ปรับปรุงห้องน้ าฯมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีหรือไม่ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับแสงสว่างในห้องน้ า
ก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินแก้ไข  โรงจอดรถปีหน้าถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็จะพิจารณาในการด าเนินการ และที่
มีสมาชิกได้สอบถามเก่ียวกับโครงการปรับปรุงห้องน้ าว่ามีในแผนหรือไม่  ขอตอบว่ามีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาครับ 

นายค าภา  กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้ปรับปรุงห้องน้ าที่
อยู่ด้านข้างห้องประชุมสภาด้วยเนื่องจากสกปรกมาก 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              จะด าเนินการปรับปรุงทั้งสองแห่งครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     

                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 27 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ โครงการปรับปรุง ห้องน้ าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เดื่อศรีคันไชย ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         26        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       1         เสยีง (นายนิ่ม ฝ่ายรีย์) 
  งดออกเสียง      -          เสยีง  
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นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
                              ประธานสภาสั่งพักเที่ยง 

ระเบียบวาระท่ี  5                     เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                           เรียนทา่นประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอฝากเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าขอให้
เร่งรัดด าเนินการด้วย 
 
นายชะนะ  สิงห์งาม/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                         เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้เร่งรัดด าเนินการโครงการ
ปรับปรุงบ่อขยะของ หมู่ 5,12,17 ด้วย และเรื่องโซล่าเซลล์ของกลุ่มผู้ใหญ่ทักษิณขอให้ทาง อบต.ช่วยดูแลและ
ชี้แจงท าความเข้าใจว่าจะดูแลในส่วนไหนครับ 

นายยุทธชัย  ปู่ทา/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                           เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามเกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์
ที่อยู่หนองบัวรวมว่าจะด าเนินการเส้นทางน้ าไปทางไหนครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                             เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอให้ทางผู้บริหารขยายเขตไฟฟ้า 
ประปา ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของต าบลเดื่อฯตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ด้วยนะครับ และอีกเรื่องระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                           เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามโครงการที่จะก่อสร้าง
ประปาบริเวณบ่อดอนสรวงว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วชาวบ้านฝากสอบถามมาครับ ขอให้ทางผู้บริหารช่วยเร่งรัด
ด าเนินการให้ด้วย 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ทางสมาชิกสภาได้
สอบถามมาหลายเรื่องนั้น เริ่มจากเรื่องก่อสร้างประปาบ่อดอนสรวงก็พยายามผลักดันเร่งรัดของบประมาณจาก
กรมฯ อยู่ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/เลขานุการสภา อบต. 
                             เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าขอ
ชี้แจงว่าได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ก าลังรองบประมาณถ้ามีงบเพียงพอแล้วก็จะเร่งด าเนินการให้ครับ เรื่องแผงโซล่า
เซลล์ของกลุ่มผู้ใหญ่ทักษิณทาง อบต.ได้โอนไปให้กลุ่มดูแล แต่ถ้าทางกลุ่มบริหารจัดการไม่ได้ก็คงจะน ากลับมา
บริหารจัดการเอง ในเรื่องขยายเขตไฟฟ้ากับประปาก็จะขอรับเรื่องไว้ 
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นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                              ในส่วนที่มีสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ของหนองบัวรวม อาจมีการเดินท่อไม่
ค่อยถูกใจประชาชนในพ้ืนที่ เพราะกรมทรัพยากรน้ าก็ไม่ได้แจ้งมายัง อบต. ถ้าหากประชาชนต้องการใช้ให้แจ้ง
รายชื่อมา อบต.จะประสานกับกรมทรัพยากรน้ าให้ครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                 สอบถามที่ทิ้งขยะตอนนี้ด าเนินงานไปถึงไหนแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านขุนภูมิได้
ก่อสร้างไปถึงไหนแล้วครับ และรถอีแต๋นตอนนี้อยู่ที่ไหนผมมา อบต.หลายครั้งแล้วไม่เห็น 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                ที่ทิ้งขยะในโซนกลางก็ได้ออกส ารวจประมาณการแล้วครับรองบประมาณในการ
ด าเนินการในปีต่อไป เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก่อสร้างใหม่ก็มีโครงการอยู่ในข้อบัญญัติแล้ว ก็มีห้องน้ า อาคาร
เรียน โรงประกอบอาหาร และประปา ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงก่อสร้างประปาและจะเร่งก่อสร้างในส่วนอ่ืนๆต่อไป ส่วน
รถอีแต๋นก็ได้น าไปซ่อมครับ 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                              ขอให้ทางผู้บริหารให้ความส าคัญเก่ียวกับการขยายเขตไฟฟ้าด้วย 

นายณรงค์  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                               ผมเห็นด้วยกับท่านสุริยันต์ ในการขยายเขตไฟฟ้า เพราะส่วนมากประชาชนไปอยู่ตามไร่
ตามนาหมดแล้ว 

นายคัณชิต  ธิสาร/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                                 สอบถามเกี่ยวกับการส ารวจหัวไร่ปลายนาว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว อีกเรื่องโครงการ
เราชนะสมาชิกสภาสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                สอบถามเรื่องงบศึกษาดูงาน งบฝึกอบรม งบกีฬาต้านยาเสพติดถ้าไม่จัด ผมคิดว่าโอน
มาท าประโยชน์อย่างอ่ืนดีกว่า 

นายณรงค์  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                                ไฟฟ้าส่องสว่างที่ถนนใหญ่สามารถย้ายไปติดตั้งทางไปวัดป่าศรีสมพรได้หรือไม่ครับ อีก
เรื่องบ่อขยะใหม่ ขอให้ปรับให้ใช้ได้ เพราะท่ีทิ้งขยะของบ้านท่าแร่มันเต็มหมดแล้ว 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ไฟฟ้าสายดับขอปรึกษาทางช่าง
ก่อนว่าจะสามารถขยายหรือย้ายที่ได้หรือไม่   

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                               เรียนท่านประธานเกี่ยวกับไฟฟ้าสายดับ ขอให้ทางปลัดแจ้งหนังสือไปยังไฟฟ้าเลยว่าขอ
เปลี่ยน ถ้ามีค่าใช่จ่ายก็ให้ทางไฟฟ้าแจ้งมายังหน่วยงาน แต่จะย้ายได้หรือไม่ได้ก็ข้ึนอยู่กับการไฟฟ้านะครับ 
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นายณัฐพล  เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                              เรียนท่านประธานเรื่องที่ท่านสมทบได้สอบถามยังไม่ได้ชี้แจงเลยครับ อีกเรื่องปีนี้
อุปกรณ์กีฬามีแจกให้กับหมู่บ้านหรือไม่ครับ   

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                             ในส่วนของงบกีฬาก็ข้ึนอยู่กับชมรมกีฬาว่าจะจัดหรือไม่ ถ้าจะจัดก็ให้ทางชมรมเสนอเรื่อง
เข้ามายัง อบต.แต่ถ้าไม่จัดงบประมาณก็ยังคงเหลือเหมือนเดิม ส่วนงบประมาณที่ยังไม่ได้ด าเนินการสามารถโอนงบ
ไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้หรือไม่ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะน าไปท าอะไรเพราะฉะนั้นต้องกลับไปคิดก่อนว่าจะ
ท าอะไรที่ถึงต้องเร่งด่วนในการโอนงบประมาณไปจัดท า 

นางสาวบุพปัทม์ โยสะอาด/รองปลัด อบต. 
                               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่องจากบริษัททรายชล
ทิศ ได้มาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในส่วนของ อบต.เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้อนุญาต ขั้นตอนที่
จะก่อสร้างโรงงานได้ ต้องดูว่าผู้ประกอบการที่จะขอก่อสร้างโรงงานเป็นโรงงานประเภทไหน ซึ่งมี 3 ประเภท ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วผู้ประกอบการได้มาขอใบอนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคารกับทางกองช่าง ซึ่ง
พบว่าโรงงานที่จะด าเนินงานอยู่ในประเภทที่ 3 ซึ่งจะต้องผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครถึงจะสามารถก่อสร้าง
ได้ และจะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของคนในพ้ืนที่ ซึ่งบริษัททรายชลทิศจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 11 ก็จะต้อง
ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของหมู่ที่ 11 และถ้าผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะต้องผ่านสภาของ 
อบต.ด้วย ในส่วนการรับฟังความคิดเห็นได้ผ่านแล้ว แต่มีความเข้าใจผิดในกระบวรการของสภา ทางบริษัทเข้าใจว่า
จะต้องผ่านสภา อบจ.ก็เลยน าเรื่องเข้าสภาของ อบจ. ตอนนี้ก็ได้ยื่นเรื่องผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดและได้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว ทาง อบต.ต้องออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการและสามารถก าหนดหลักเกณฑ์
ควบคุมความปลอดภัย อันตรายที่จะเกิดข้ึนได้ และทาง อบต.จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมตรวจสอบด้วยซึ่งทาง
บริษัทจะด าเนินก่อสร้างปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ และวันนี้ทางบริษัทได้ส่งตัวแทนมาประชุมด้วย  

นายสุรศักดิ์  เจริญศรี/ตัวแทนบริษัททรายชลทิศ 
                           เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งทางบริษัทจะมาเปิด
โรงงานอุตสาหกรรมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปตรวจสอบด้วย ถ้ามีเรื่องไหนที่จะให้โรงงานแก้ไขก็สามารถแนะน าได้
ครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
                              ตามท่ีได้น าเรื่องการก่อสร้างโรงงานเข้าสภาในครั้งนี้จุดประสงค์เพ่ืออะไรครับ 

นางสาวบุพปัทม์ โยสะอาด/รองปลัด อบต. 
                               เพ่ือแจ้งให้สภาเพ่ือทราบ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                               เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของใบอนุญาตประกอบโรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัดจะ
เป็นผู้ออกใบอนุญาต การรับฟังความคิดเห็นก็ได้ผ่านมติแล้ว ในส่วนที่บริษัทมาในครั้งนี้เพ่ือขอใบอนุญาตเพ่ือ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งเป็นหน้าที่ของ อบต.ที่จะต้องพิจารณา คือออกใบอนุญาตเพ่ือประกอบ
กิจการอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ประกอบการ สิ่งที่ทางเราจะต้องไปดูคือเงื่อนไขในการก่อตั้งโรงงานมีอะไรบ้างจึง
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ต้องกรรมการเข้าไปตรวจสอบ เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งให้สภาทราบ และจะมีการตั้งกรรมการในการ
ตรวจสอบ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                 ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงงานนี้ว่าเป็นโรงงานที่จะประกอบกิจการอะไร และต้องท า
ความเข้าใจด้วยพื้นที่ส่วนกลางนี้ประกอบไปด้วยห้าหมู่บ้าน ขอฝากทางผู้บริหารด้วยถ้าจะมีการอนุมัติให้ประกอบ
กิจการอันตรายต่อสุภาพ ให้ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดด้วย เพราะชาวบ้านมีการพึงพาทรัพยากรทางธรรมชาติใน
การด ารงชีพ การน าเรื่องเข้าสภาก็ไม่ใช้สภาของ อบต. 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                 การก่อสร้างโรงงานที่ขออนุมัติให้ประกอบกิจการอันตรายต่อสุภาพไม่ใช่กิจการที่เป็น
อันตรายเพียงแต่อาจะส่วนนี้จะต้องขออนุญาตจากทาง อปท. ในส่วนการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานเป็นหน้าที่ของ
ทางจังหวัดไม่ใช่หน้าที่ของ อปท. ซึ่งผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะประกอบกิจการได้ ถ้า อปท.ไม่อนุญาตก็อาจจะมี
ความผิดละเว้น ถ้าเห็นว่ามีการผิดเงื่อนไขต่างๆเราก็สามารถสั่งปิดโรงงานได้ 
นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                ผมคิดว่าทางบริษัทน่าจะมาคุยกับทางสภาก่อนและผมได้ยินว่าชาวบ้านมีการต่อต้านใน
การสร้างโรงงานนี้ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ก็คงไม่ได้รับรู้ปัญหา อนุญาตมาก็ยังไงอยู่ ควรจะมีการ
ประชาคมทั้งห้าหมู่บ้านก่อน แต่มีการออกใบอนุญาตแล้วผมว่ามันข้ามขั้นตอนไปครับ ถ้าขอมติจากสภาผมคงไม่
เห็นด้วย 

นายเสถียร จันทร์มาลา/ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                             เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องนิคมอุตสาหกรรม ครั้งหนึ่ง
ทาง สภาได้ยกมือให้ต าบลเดื่อฯเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม ฉะนั้นโรงงานต่างๆก็สามารถมาตั้งโรงงานได้ถ้าเขาท า
ถูกต้องตามระเบียบ 

นายณัฐพล  เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                             เรียนท่านประธานสภาขอพักเบรก 10 นาที ครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
                               ผมว่าไม่ต้องพักอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                             ตามระเบียบก็จะให้ที่ประชุมเสนอตัวแทนสภาเป็นกรรมการในการตรวจสอบร่วมกัน 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                              ขอเสนอตัวแทนสภาเป็นกรรมการจ านวน 5 ท่าน เป็นไปได้ขอให้เป็นสมาชิกที่อยู่ในโซน
กลาง 

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
                              ขอให้ทางสมาชิกสภาเสนอตัวแทนจ านวน 3 ท่านเป็นกรรมการในการตรวจสอบ ขอเชิญ
ครับ 
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นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                             ผมขอเสนอนายกวีระศักดิ์ สุทธิอาจ ครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
                              ขอให้เสนอฝ่ายสภาครับ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                เสนอฝ่ายบริหาร ผิดตรงไหนครับ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                ผมเสนอนายเสนีย์ พ่วงทิม ครับ มีผู้รับรอง 2 คน 

นายภาณรงค์  พลสันต์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                                ผมเสนอนายอดิศร บุตรชาติ ครับ มีผู้รับรอง 2 คน 
 

นายเสนีย์ พ่วงทิม/ส.อบต.หมู่ที่ 10 
                          ผมเสนอนายเสถียร จันทร์มาลา ครับ มีผู้รับรอง 2 คน 

นายค าภา กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                           ผมเสนอนายวินิจ  นิยมเหลา ครับ มีผู้รับรอง 2 คน 

นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                            ผมเสนอนายชาญชัย  โพธิกมล มีผู้รับรอง 2 คน 

นายสุริยันต์  สง่าพันธ์/ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                             เรียนท่านประธานสภา การประชาคมไปชาคมที่จังหวัด ผมยืนยันถ้ามาประชาคมที่ต าบล
เดื่อฯผมว่าไม่ผ่านแน่นอนครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                              เรียนท่านประธานสภาผมว่ามีการเข้าใจผิด เรื่องของการตั้งเขตอุตสาหกรรม เรื่องนี้เป็น
หน้าที่ทางจังหวัด ที่ให้ต าบลเดื่อฯและต าบลศรีวิชัย เป็นเขตอุตสาหกรรมไม่ใช่เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับ ทั้งนี้
ทั้งนั้นเขาจะดูภาพรวมทั้งจังหวัดและแบ่งเขตก าหนดตามผังเมืองเท่านั้น 

นางสาวบุพปัทม์ โยสะอาด/รองปลัด อบต. 
                               ในปีพ.ศ.2563 มีโรงงานมาขอยื่น จ านวน 3 แห่ง ส่วนมากจะอยู่ที่โซนกลาง ซึ่งไม่ผ่าน
การประชาคม จ านวน 2 แห่ง ผ่าน จ านวน 1 แห่ง และในปีนี้มีบริษัททรายชลทิศมายื่นก็ได้ผ่านการประชาคมแล้ว 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมทบ  แสงพรมชาลี/ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                               ประชาคมผ่านแค่บ้านเดียว แต่ผลกระทบจะกระทบทั้งโซนกลาง เห็นควรให้มีประชาคม
ครบทั้งห้าหมู่บ้าน 
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นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ/นายก อบต. 
                                การออกความคิดเห็นประชาคมทางหน่วยงานจะออกในลักษณะของพ้ืนที่ตั้งเป็นหลัก 

นายนิ่ม ฝา่ยรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                 ขอสอบถามผู้ประกอบการว่าจะมีใครมาตั้งบ่อนกาสิโนในพื้นท่ีบ้างหรือไม่ครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
                            มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ 
ที่ประชุม                   -ไม่มี- 

นายปัญญา  วงศ์สง่า  / ประธานสภา อบต.                                     
  ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิด
การประชุมครับ  
 
 เลิกประชุมเวลา      15.00  น. 
       
 ส.ต.อ.      สุรศักดิ์   น้อยบาท        จดบันทึกรายงานการประชุม               
              (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย             
                                                                                                                     
                                                                            ปัญญา  วงศ์สง่า          ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                          (นายปัญญา  วงศ์สง่า)                    
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
 
  
                              บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)          ชะนะ  สิงห์งาม          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายชะนะ  สิงห์งาม) 
                         ส.อบต. หมู่  17 
 

(ลงชื่อ)        ชาญชัย  โพธิกมล          กรรมการ 
      (นายชาญชัย  โพธิกมล) 
                         ส.อบต. หมู่  6 
 

(ลงชื่อ)        สุริยันต์  สง่าพันธ์       กรรมการ 
    (นายสุริยันต์  สง่าพันธ์) 
                                    ส.อบต. หมู่  14 


